

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 43,360,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	470,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากภาษีโรงเรือนและที่ดิน น้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	250,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากภาษีบำรุงท้องที่ น้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
ภาษีป้าย	จำนวน	20,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากภาษีป้ายมากกว่าที่ประมาณการไว้		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	99,340 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุราน้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา น้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ น้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	จำนวน	12,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก มากกว่าที่ประมาณการไว้		
ค่าปรับการผิดสัญญา	จำนวน	62,340 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากค่าปรับการผิดสัญญา น้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	จำนวน	15,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ น้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร น้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	จำนวน	2,500 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากค่าใบอนุญาตอื่นๆ มากกว่าที่ประมาณการไว้		

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	352,000 บาท
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	2,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากค่าเช่าหรือบริการสถานที่น้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
ดอกเบีย	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากดอกเบียน้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	407,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากค่าจำหน่ายเศษของ น้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
เงินที่มีผู้ทูลให้	จำนวน	5,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากเงินที่มีผู้ทูลให้น้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
ค่าขายแบบแปลน	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากค่าขายแบบแปลนน้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	จำนวน	1,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง น้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆน้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
หมวดรายได้จากทุน	รวม	1,922 บาท
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	จำนวน	1,922 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน มากกว่าที่ประมาณการไว้		
<u>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดภาษีจัดสรร	รวม	14,715,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	จำนวน	350,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนน้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	จำนวน	7,050,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดฯ น้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	จำนวน	2,450,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ น้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากภาษีธุรกิจเฉพาะน้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
ภาษีสุรา	จำนวน	1,300,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากภาษีสุรา น้อยกว่าที่ประมาณการไว้		

ภาษีสรรพสามิต	จำนวน	2,600,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากภาษีสรรพสามิตมากกว่าที่ประมาณการไว้		
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	จำนวน	150,000 บาท
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ มากกว่าที่ประมาณการไว้		
ค่าภาคหลวงแร่	จำนวน	60,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ น้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	จำนวน	95,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากค่าภาคหลวงปิโตรเลียม น้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	จำนวน	600,000 บาท
ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปีที่มีผ่านมีรายได้จากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน น้อยกว่าที่ประมาณการไว้		
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	27,314,738 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	จำนวน	27,314,738 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาได้รับการอุดหนุนมากกว่าที่ประมาณการไว้		